

Gói Tài trợ Đổi mới Tiểu Thương nghiệp AHANA
Cổng thông tin đăng ký trực tuyến hiện đang mở.
Nhận đơn đăng ký đến
8:59 PM Giờ Thái Bình Dương, ngày 15 tháng Năm, 2023.

Để đăng ký, vui lòng truy cập: <https://ahana-meba.org/sbi-grants/> và làm theo các bước sau:

1. Tạo nút “MyInnovia Account (Tài khoản MyInnovia)” ở cuối trang này.

Các ảnh chụp màn hình dưới đây sẽ giúp bạn tạo tài khoản MyInnovia.

Nhập họ tên, địa chỉ email và câu trả lời xác thực. Khi quý vị nhấn gửi, có thể mất vài phút để nhận được email. Khi nhận được email, hãy nhấp vào liên kết để xác nhận địa chỉ email. Kiểm tra thư mục spam nếu quý vị không nhận được email trong vòng 3 phút.

CREATE A NEW ACCOUNT

To begin, you must first create an account for yourself. Once you have registered, you may create a profile for your organization or connect to an existing organization as a grant administrator.

Our Grantmaking

Create a New Account

First Name:

Last Name:

Email address:

Your email address will be your username for login.

Re-enter email address:

Generate New Image

Audio:

SUBMIT

Quý vị sẽ nhận được một e-mail với một liên kết để thiết lập mật khẩu. Nhấp vào Submit (Nộp). Quý vị sẽ được yêu cầu nhập một mã Token. Tìm mã thông báo đó trên một tin nhắn được gửi đến điện thoại/email.

Bước tiếp theo là thêm thương nghiệp vào cơ sở dữ liệu. Nếu trước đó quý vị đã nhận được khoản trợ cấp Innovia, tiểu thương nghiệp của bạn có thể đã được liệt kê sẵn. Nhập tên doanh nghiệp của quý vị vào phần “Tìm kiếm Thương nghiệp” và chọn nếu có. Nhấp vào nút “ADD GRANTEE ORGANIZATION (THÊM THƯƠNG NGHIỆP XIN TÀI TRỢ)” màu cam bên dưới danh sách.

CONNECT TO AN ORGANIZATION

To access GranteeView, you must be connected to at least one organization.

Please use the “Search Organizations” function below to see if your organization exists in our system. If you find your organization, click the “Add Myself as Grant Admin” link beside the organization’s information. If you do not find your organization in the list, click the “Add Grantee Organization” button at the bottom of the page.

You may begin and submit a grant application while you are in Pending Grant Admin status. Once you have been approved as a Grant Administrator, you will have access to your organization’s grant history. Please allow the Innovia staff 2-3 business days to approve your Grant Administrator role.

Are you a contracted or volunteer grant writer looking to add yourself to a nonprofit organization? Please finish the steps on the page by adding yourself as a grant admin to an existing organization or adding a new organization, and then have a representative or employee from the organization email us at grants@innovia.org with the following language: “Please add Jane Doe as a grant admin for ABC Organization.” Innovia Foundation will need to approve this request annually.

Search Organizations

Organization Results:

ORGANIZATION NAME	ADDRESS	TAX ID	ADD MYSELF AS GRANT ADMIN
24 Hours for Hank	P.O. Box 2564 Sandpoint, ID 83864	26-2854413	Add Myself as Grant Admin
28U Youth Ranch	17412 E. Foothills Rd. Spokane, WA 99217	27-2914280	Add Myself as Grant Admin
2nd Chance Discipleship Ministries	10583 N. Government Wy. , Hayden, ID 83835	83-4088332	Add Myself as Grant Admin
350 Spokane	25 W. Main Ave. , Ste. 310 Spokane, WA 99201	82-2269221	Add Myself as Grant Admin
4GE	1029 W. 1st Ave. , #508 Spokane, WA 99201	88-1823714	Add Myself as Grant Admin
4-H Clubs & Affiliated 4-H Organizations	P.O. Box 267 Bonners Ferry, ID 83805	82-6000945	Add Myself as Grant Admin
501 Commons	1200 12th Ave. S., Ste. 1101 Seattle, WA 98144-2712	94-3089631	Add Myself as Grant Admin
78 Swim Boosters	524 S. Lincoln Ave. Sandpoint, ID 83864	82-4564486	Add Myself as Grant Admin
A Family for Every Child	1675 W. 11th Ave. , Eugene, OR 97402	20-4151057	Add Myself as Grant Admin
Absolute Basic Care	149 Smith Hollow Rd. Dayton, WA 99328	35-2299046	Add Myself as Grant Admin

Page: 1 of 180 Go Item 1 to 10 of 1796

ADD GRANTEE ORGANIZATION

Contact Us

If you have any questions please contact us at grants@innovia.org or 509-624-2606 and someone on our team can assist you.

Tiếp theo quý vị sẽ được chuyển qua trang sau để điền tiếp. Nhấp vào nút màu cam “Create Organization Profile (Tạo hồ sơ thương nghiệp)” để hoàn tất quy trình.

ADD AN ORGANIZATION

Please enter your organization details below.

Our Grantmaking
Create a New Account

Add a Grantee Organization

Organization's Legal Name:

EIN #:

Street:

City:

State:

Zip Code:

Country:

Phone:

Comments:

Email:

Website:

CREATE ORGANIZATION PROFILE

Sau khi đã tạo hồ sơ thương nghiệp của mình, quý vị sẽ được đưa đến Bảng điều khiển Người được cấp quyền. Liên kết để nộp đơn xin trợ cấp sẽ ở bên trái và bên dưới và bên dưới mục "Liên kết nhanh" (nằm ở vị trí các mũi tên màu đỏ hiển thị trong hình dưới đây).

LOG OUT

INNNOVIA
FOUNDATIONS

DONORS NONPROFITS STUDENTS BOARD & COMMITTEES EVENTS **GIVE NOW**

GRANTEE DASHBOARD

GranteeView is a secure portal that allows Grant Administrators to apply for grants online, track an application's status, and view payment history. In addition, if you are connected to multiple organizations, you can toggle between them in the "Organization" drop down menu.

Our Grantmaking

Grantee Dashboard

Connect to an Organization

Apply for a Grant

My Applications

Payment History

Organization Profile

My Profile

Organization

Innova Foundation
Innova Foundation Party ID: 22272

Quick Links

Connect to an Organization

Apply for a Grant

View/Resume Application(s)

Submit Grant Agreement or Final Report

View Grant Payment History

Outstanding Requirements

MOLLY'S FLOWER SHOP

0 OUT OF 6 REQUIREMENTS COMPLETE

ID: 109372
Date: 3/2/2023
Status: In Process

- Government Issued Identification of Business Owner (single)
- Business License (City, County, or State) (single)
- US Form (single)
- Tax Return, 2022 (single)
- Tax Return, 2021 (single)
- Profit and Loss Statement and Balance Sheet, 2022 (single)

Thương nghiệp của quý vị giờ đây đã sẵn sàng cho bước tiếp theo của việc điền vào mẫu đơn đăng ký trợ cấp trực tuyến.

2. NỘP ĐƠN XIN TÀI TRỢ

Chọn Gói Tài trợ Đổi mới Tiểu Thương nghiệp AHANA

Mô tả Chương trình Tài trợ:

Hiệp hội Thương nghiệp Đa sắc tộc (AHANA ở Spokane) và Hiệp hội Phát triển Quận Yakima (YCDA) sẽ trao các khoản trợ cấp Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho Tiểu Thương nghiệp (TA) cho các thương nghiệp vì lợi nhuận trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận cho đến khi hết quỹ, nhưng không muộn hơn ngày 15 tháng 5 năm 2023. Chương trình Tài trợ và hỗ trợ là kết quả của Quỹ Tài trợ Sáng tạo Tiểu Thương nghiệp thuộc Bộ Thương mại bang Washington.

Các doanh nghiệp nhỏ có trụ sở thực tế tại các quận Spokane, Yakima, Whitman và Stevens đủ điều kiện đăng ký. Giải thưởng của các quỹ tài trợ không được đảm bảo và các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí nhất định để đủ điều kiện. Các khoản tài trợ dành cho các doanh nghiệp có ít nhất 51% thuộc sở hữu của Người da đen, Người bản địa, Người da màu (BIPOC) hoặc các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về mặt xã hội và/hoặc kinh tế khác. Phụ nữ, người da đen/người Mỹ gốc Phi, người gốc Tây Ban Nha/người gốc La tinh, người Trung Đông, người Mỹ bản địa, người Alaska bản địa, người châu Á, người đến từ khu vực đảo Thái Bình Dương hoặc người Hawaii bản địa thường được coi là những người thiệt thòi về mặt xã hội và kinh tế.

Mục tiêu sử dụng Quỹ: Các quỹ tài trợ có thể được sử dụng để hỗ trợ kế toán, hỗ trợ tiếp thị, tạo việc làm mới và duy trì các công việc có thể bị mất và cải thiện hoặc sửa chữa nơi làm việc.

Số tiền tài trợ: Chương trình Tài trợ với số tiền 1.450.000 đô la. Các khoản tài trợ có thể được trao với số tiền từ 5.000 đến 15.000 đô la.

CÂU HỎI SƠ TUYỂN

Thương nghiệp của quý vị có ít nhất 51% sở hữu và điều hành bởi một BIPOC (Người da đen, Người bản địa hoặc Người da màu khác) hoặc một người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc xã hội không? Phụ nữ, người da đen/người Mỹ gốc Phi, người gốc Tây Ban Nha/người gốc La tinh, người Trung Đông, người Mỹ bản địa, người Alaska bản địa, người châu Á, người đến từ khu vực đảo Thái Bình Dương hoặc người Hawaii bản địa thường được coi là những người thiệt thòi về mặt xã hội và kinh tế.

- Có
- Không

Thương nghiệp có ít hơn 50 nhân viên tại thời điểm nộp đơn không? Chủ sở hữu của doanh nghiệp thương nghiệp được bao gồm. Chủ sở hữu duy nhất được tính là một nhân viên.

- Có
- Không

Thương nghiệp này có thực tế nằm ở một trong các quận sau của Washington không: Spokane, Yakima, Whitman, hay Stevens?

- Có
- Không

Doanh nghiệp này có hoạt động trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 không?

- Có
- Không

Liệu người nộp đơn có thể cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến thương nghiệp sau cùng với đơn đăng ký trước ngày 15 tháng 5 năm 2023 không? Giấy phép lái xe hoặc ID nhà nước của chủ sở hữu doanh nghiệp; giấy phép kinh doanh của Bang Washington, hoặc giấy phép của Thành phố hoặc Quận; Tờ khai thuế năm 2021 và 2022 đối với các công ty kinh doanh từ hai năm trở lên, tờ khai thuế năm 2022 đối với các công ty kinh doanh một năm; Báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán năm 2022.

- Có
- Không

Thương nghiệp hoặc chủ thương nghiệp có nợ bất kỳ khoản thuế nào của thành phố, tiểu bang hoặc liên bang không? Không bao gồm các thương nghiệp có thỏa thuận trả góp liên quan đến thuế.

- Có
- Không

Thương nghiệp có liên quan đến việc sản xuất, chế biến hoặc bán lẻ các sản phẩm cần sa không?

- Có
- Không

BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ

Tên Người nộp đơn: Vui lòng nhập tên doanh nghiệp vào phần trống này.

Nhấp vào **START**

CHI TIẾT ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tên Người nộp đơn: Tên thương nghiệp của quý vị

Chương trình Tài trợ: Gói Tài trợ Đối mới Tiểu Thương nghiệp AHANA

Nhấp vào bất kỳ phần nào dưới đây để bắt đầu đơn đăng ký của quý vị. Trên mỗi trang, quý vị có thể điều hướng tiến và lùi bằng cách sử dụng các nút << và >> . Câu trả lời của quý vị sẽ tự động lưu. Quý vị có thể rời khỏi trang mạng bất cứ lúc nào và quay lại đơn đăng ký bằng cách nhấp vào tab Đơn đăng ký của tôi. Lưu ý rằng trang mạng sẽ hết thời gian sau 20 phút, sau đó quý vị sẽ cần phải đăng nhập lại để tiếp tục đơn đăng ký của bạn.

Dấu kiểm **màu xanh lá cây** sẽ hiển thị khi hoàn tất mỗi phần. Khi tất cả các phần trong đơn đăng ký và tài liệu được yêu cầu tải lên hoàn tất, nút Gửi sẽ xuất hiện. **Quý vị sẽ không nhìn thấy nút Gửi cho đến khi mỗi phần hiển thị dấu kiểm màu xanh lá cây và TẤT CẢ các tài liệu cần thiết đều được tải lên.**

Một email xác nhận sẽ được gửi khi quý vị gửi đơn đăng ký. Khi tất cả các phần trong đơn đăng ký và tài liệu được yêu cầu tải lên hoàn tất, nút Gửi sẽ xuất hiện. Email xác nhận và tất cả các thư từ khác liên quan đến đơn xin tài trợ này sẽ được gửi qua email tới cá nhân đã gửi đơn xin tài trợ cùng với Người liên hệ chính cho doanh nghiệp được đính kèm trong tin nhắn. Liên hệ chính được liệt kê trong Hồ sơ thương nghiệp bên dưới Cá nhân liên kết.

Đối với các câu hỏi cụ thể cho đơn đăng ký, vui lòng liên hệ với nhân viên AHANA tại office@ahana-meba.org hoặc 509-503-1024, hoặc Hiệp hội Phát triển Quận Yakima tại 509-575-1140.

Bắt đầu điền vào đơn đăng ký bằng cách nhấp vào Phần 1: Thông tin liên hệ.

Phần 1: [Thông tin liên hệ](#)

Tên Thương nghiệp Hợp pháp:
Tên thương nghiệp DBA (Doing Business As), nếu có:
Địa điểm kinh doanh hoặc Trụ sở chính của Công ty:
Thành phố của Thương nghiệp:
Tiểu bang của Thương nghiệp:
Mã ZIP của Thương nghiệp:
Hạt của Thương nghiệp:
Tên chủ Thương nghiệp:
Địa chỉ của chủ Thương nghiệp:
Số điện thoại chủ Thương nghiệp

Phần 2: [Thông tin Thương nghiệp](#)

Cơ cấu Thương nghiệp:
Mã EIN liên bang:
SSN (dành cho chủ sở hữu độc quyền):
UBI #:
Số giấy phép Thương nghiệp địa phương:
Mã NAICS: (Bạn có thể tìm kiếm mã NAICS của quý vị tại đây)

Thương nghiệp của tôi ít nhất 51% thuộc sở hữu và điều hành bởi một BIPOC (Da đen, bản địa, hoặc người da màu khác) hoặc người có hoàn cảnh khó khăn về mặt xã hội hoặc kinh tế khác.

- Có
 Có

Vui lòng chọn tất cả những gì áp dụng cho (các) chủ sở hữu của doanh nghiệp:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Người Mỹ gốc Phi | <input type="checkbox"/> Trung Đông |
| <input type="checkbox"/> Tây Ban Nha | <input type="checkbox"/> Phụ nữ |
| <input type="checkbox"/> Người Mỹ bản địa (bao gồm cả người Alaskan bản địa) | <input type="checkbox"/> Cựu chiến binh |
| <input type="checkbox"/> Á | <input type="checkbox"/> LGBTQ+ |
| <input type="checkbox"/> Đảo Thái Bình Dương | <input type="checkbox"/> Khác |

Nếu quý vị chọn "Khác", vui lòng giải thích:

Quý vị hiện có bao nhiêu nhân viên? Vui lòng bao gồm (các) chủ sở hữu của doanh nghiệp trong số này. Chủ sở hữu duy nhất được tính là một nhân viên.

Quý vị bắt đầu kinh doanh từ khi nào? Năm quý vị bắt đầu kinh doanh phải được phản ánh trong hồ sơ của Bộ Doanh thu Tiểu bang Washington. Mở cửa sổ bật lên lịch.

Chọn tùy chọn mô tả các dịch vụ mà doanh nghiệp của quý vị cung cấp: Nếu quý vị chọn “Khác”, vui lòng giải thích:

Phần 3: Yêu cầu Tài trợ

Đề xuất sử dụng quỹ:

- Chi phí nhân sự - Tạo (các) việc làm mới
- Chi phí nhân sự - Giữ lại nhân viên hiện tại.
- Cải tạo tòa nhà lớn hoặc sửa chữa - Mua và lắp đặt thảm mới; mở rộng không gian văn phòng, v.v.
- Sửa chữa hoặc Mua Thiết bị Cố định Chính - Thiết bị di động (máy tính, máy in, điện thoại di động, màn hình máy tính hoặc thiết bị di động tương tự không đủ điều kiện để mua theo khoản tài trợ này).
- Hỗ trợ kế toán hoặc sổ sách kế toán - Tiền phải được sử dụng cho phần mềm kế toán hoặc các gói đăng ký; và/hoặc trả tiền cho nhân viên kế toán cho các dịch vụ.
- Hỗ trợ Tiếp thị - Tiền phải được sử dụng để đăng ký dịch vụ mạng hoặc trả tiền cho việc phát triển trang mạng.

Chi phí ước tính cho việc sử dụng được đề xuất như đã chọn ở trên:

Quý vị có cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc đào tạo cho bất kỳ điều nào sau đây không?

- Sổ sách kế toán
- Chứng chỉ Thương nghiệp dành cho người thiểu số hoặc Thương nghiệp có hoàn cảnh khó khăn (MBE hoặc DBE)
- Cấp phép và đăng ký
- Khác
- Không có

Nếu quý vị chọn “Khác”, vui lòng giải thích:

Quý vị có thể rời đi nếu bạn chưa có sẵn tất cả các tài liệu và đăng nhập lại sau đó để tải lên tài liệu, ký và nộp đơn.

Tải lên các tài liệu cần thiết bằng cách nhấp vào “Nhấp vào đây để hoàn thành”.

TÊN	MÔ TẢ	TÌNH TRẠNG	ĐÃ GỬI	BẮT BUỘC	HÀNH ĐỘNG
Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp cho chủ sở hữu doanh nghiệp	Giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc ID tiểu bang được chấp nhận. Tải lên mặt trước và mặt sau của ID.	Chưa hoàn thành		Có	Bấm vào đây để hoàn tất
Giấy phép kinh doanh (Thành phố, Hạt, hoặc tiểu bang)	Tải lên một bản sao giấy phép kinh doanh. Giấy phép của thành phố, hạt hoặc tiểu bang đều được chấp nhận.	Chưa hoàn thành		Có	Bấm vào đây để hoàn tất
Mẫu W9	Tải lên biểu mẫu W9 cho doanh nghiệp của quý vị. Quý vị có thể sử dụng mẫu ở đây .	Chưa hoàn thành		Có	Bấm vào đây để hoàn tất
Tờ khai thuế, 2022	Tải lên tờ khai thuế Thương nghiệp năm 2022. Nếu quý vị là chủ sở hữu độc quyền, nộp tờ khai thuế cá nhân.	Chưa hoàn thành		Có	Bấm vào đây để hoàn tất
Tờ khai thuế, 2021	Các doanh nghiệp hoạt động trước năm 2022 phải tải lên tờ khai thuế doanh nghiệp cho năm 2021. Chủ sở hữu duy nhất hoặc doanh nghiệp không hoạt động trước năm 2022 phải nộp tờ khai thuế cá nhân cho năm 2021.	Chưa hoàn thành		Có	Bấm vào đây để hoàn tất

TÊN	MÔ TẢ	TÌNH TRẠNG	ĐÃ GỬI	<u>BẮT</u> <u>BUỘC</u>	HÀNH ĐỘNG
Báo cáo lãi lỗ và Bảng cân đối kế toán, 2022	Tải lên tài liệu tài chính cho tổng doanh thu kinh doanh hàng năm trong năm 2022 cho biết những thay đổi về tài sản ròng và báo cáo hoạt động.	Chưa hoàn thành		Có	Bấm vào đây để hoàn tất

Khi quý vị tải lên tất cả các tài liệu, bạn sẽ thấy phần **CHỨNG NHẬN** nơi quý vị cần ký, ghi ngày và nộp.